

Chuẩn bị các điều kiện tổ chức tốt đại hội hội cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027



Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh huyện Tiên Hải chúc mừng Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh xã Đông Hoàng nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Năm 2022 là năm diễn ra đại hội hội cựu chiến binh (CCB) các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội lớn của các cấp hội, cán bộ, hội viên CCB toàn tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Hán, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Để công tác tổ chức đại hội đạt kết quả tốt, Hội CCB tỉnh đã triển khai quán triệt Chỉ thị số 02 của Ban Bí thư Trung ương, Thông tri số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII; tổ chức tập huấn cán bộ chủ chốt của hội trong toàn tỉnh về công tác chuẩn bị, tiến hành đại hội và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới. Hội CCB tỉnh xác định rõ nhiệm vụ, để ra tiến độ, thời gian hoàn thành đại hội, đồng thời phân công các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh theo dõi, hướng dẫn công tác chuẩn bị tổ chức đại hội hội CCB các cấp.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Hội CCB tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội linh hoạt trong hoạt động tổ chức đại hội. Các kỳ đại hội trước, đại hội điểm cấp cơ sở tổ chức xong thì hội CCB các cơ sở khác mới tổ chức. Nhưng nhiệm kỳ này, tùy thuộc diễn biến, tình hình dịch Covid-19, hội CCB cấp cơ sở nếu bảo đảm công tác phòng, chống dịch sẽ tổ chức ngay đại hội. Hội CCB thị trấn Quỳnh Côi là đơn vị được Hội CCB huyện Quỳnh Phụ chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở. Ông Tạ Chí

Hiển, Chủ tịch Hội CCB thị trấn cho biết: Thay vì tổ chức đại hội trong 2 ngày, Hội CCB thị trấn đã rút ngắn nội dung chương trình, số lượng tham luận tại đại hội để bảo đảm đại hội diễn ra trong 1 ngày. Hội CCB thị trấn cũng chủ động phối hợp với cơ quan y tế tổ chức test nhanh Covid-19 cho 150 đại biểu, khách mời dự đại hội, chuẩn bị đầy đủ khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, vận động cán bộ, hội viên dự đại hội tuân thủ nghiêm ngặt khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế, nhờ đó đại hội đã diễn ra thành công, bầu đủ 9 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội CCB thị trấn nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tại Tiên Hải, Hội CCB xã Đông Hoàng là đơn vị được Hội CCB huyện chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở. Ông Đỗ Xuân Biên, Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: Chuẩn bị cho đại

hội, Hội CCB xã đã tập trung làm tốt công tác nhân sự, xây dựng báo cáo chính trị trình đại hội... Hội CCB xã đã treo 11 băng rôn lớn trên các tuyến đường trung tâm của xã, gần 100 lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc xung quanh khu vực diễn ra đại hội, chuẩn bị đầy đủ khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, máy đo thân nhiệt tại khu vực diễn ra đại hội. Bên cạnh đó, Hội CCB xã đã tổ chức nhiều hoạt động như vệ sinh môi trường, tham gia xây dựng nhà tình nghĩa, trao quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, đồng viên hội viên phát triển kinh tế nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi và phấn khởi trong cán bộ, hội viên.

Ông Trần Trung Kiên, Chủ tịch Hội CCB huyện Tiên Hải chia sẻ: Ngay sau khi diễn ra đại hội điểm, Hội CCB huyện đã tổ chức họp rút kinh nghiệm đối

với hội CCB các xã, thị trấn trên địa bàn huyện về tổ chức đại hội của đơn vị mình. Trong đó, yêu cầu các tổ chức hội khi tiến hành đại hội cần làm tốt công tác chuẩn bị, nhất là công tác phòng, chống dịch Covid-19; nội dung báo cáo chính trị phải nêu bật được những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2022 - 2027; công tác nhân sự được thực hiện đúng nguyên tắc, quy định... Hội CCB huyện Tiên Hải phấn đấu đến hết tháng 4/2022 sẽ hoàn thành đại hội hội CCB cấp cơ sở.

Ông Nguyễn Văn Hán, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết thêm: Nhằm giúp cán bộ, hội viên nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, toàn diện trong các tổ chức hội và hội viên, Hội CCB tỉnh chỉ đạo các cấp hội hướng ứng phong trào thi đua chào mừng đại hội hội CCB các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Với chủ đề "Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới", toàn hội sẽ tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị; ra sức thi đua lập thành tích góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Tập trung xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh, hội viên gương mẫu, gia đình hội viên văn hóa. Ngoài ra, mỗi huyện, thành phố phấn đấu xây dựng ít nhất một công trình chào mừng đại hội. Tổ chức tiến hành các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác; các gương điển hình tiên tiến trong lao động, học tập, các cuộc vận động, phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Song song với đó, ngay thời điểm này, công tác tuyên truyền đại hội đang được các cấp hội đẩy mạnh với nhiều hình thức như: tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên, cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo của hội CCB các cấp; thông qua các buổi sinh hoạt hội; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Theo kế hoạch, đại hội hội CCB cấp cơ sở sẽ hoàn thành trước ngày 31/5/2022, đại hội CCB cấp huyện sẽ được tiến hành trong quý II/2022 và hoàn thành trước ngày 30/7/2022, Đại hội Hội CCB tỉnh sẽ hoàn thành trước ngày 15/10/2022. Đến nay, Thái Bình đã cơ bản hoàn thành đại hội điểm hội CCB cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2027.



Hội viên cựu chiến binh Thái Bình thi đua phát triển kinh tế, lập thành tích chào mừng đại hội hội cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Trong ảnh: Mô hình trồng cây ăn quả tổng hợp của hội viên cựu chiến binh Lê Gia Quang, thôn Bắc Sơn, xã Hồng An (Hưng Hà) cho thu nhập hơn 500 triệu đồng/năm.

Mạnh dạn tích tụ gần 60ha ruộng để sản xuất lúa tập trung, đảng viên Phạm Tiến Quân, đảng viên thôn Đoài, Đảng bộ xã Thụy Ninh (Thái Thụy) đã hiện thực hóa giấc mơ làm giàu trên mảnh đất quê hương, đồng thời tạo sức lan tỏa lớn, góp phần khắc phục tình trạng ruộng bỏ hoang ở địa phương.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nông nghiệp, ngay từ khi còn nhỏ Phạm Tiến Quân đã theo bố mẹ phụ giúp các công việc đồng áng. Những công việc như làm đất, cấy lúa, làm cỏ, bón phân, gặt lúa... đã trở nên quen thuộc với chàng trai sinh năm 1989. Cũng chính tình cảm gắn bó với quê hương đã thôi thúc Quân trở về quê làm việc sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh. Trở về quê hương, chứng kiến sự chuyển dịch cơ cấu lao động mạnh mẽ khi người dân chủ yếu đi làm tại các công ty, xí nghiệp; lao động còn lại ở địa phương chủ yếu là người già cả, không còn sức lao động; đồng ruộng bị chôn phủ hoang nhiều nên người dân không còn mặn mà, nhiều diện tích ruộng của địa phương bị bỏ hoang gây lãng phí. Trước

Đảng viên trẻ bám ruộng làm giàu

thực trạng trên, là người gần bó với đồng ruộng từ nhỏ, Quân cảm thấy rất xót xa. Được sự tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương, Quân đã thuê, mượn lại ruộng của người dân. Quân cho biết: Tôi bắt đầu tích tụ ruộng đất từ vụ mùa năm 2017. Vụ sản xuất đầu tiên tôi tích tụ được 20 mẫu, đến nay tôi đã tích tụ được gần 60ha, trong đó 50% diện tích là của xã Thụy Ninh, 50% còn lại của xã Thụy Chính. Việc thuê lại ruộng khá khó khăn do có người dân đồng thuận song cũng có người không đồng ý cho thuê. Có nhiều gia đình tôi phải tới nhà nhiều lần để thỏa thuận. Hiện tại, diện tích ruộng của tôi vẫn bị tình trạng "xôi đỗ" do một số gia đình không đồng ý cho thuê nên quá trình sản xuất gặp không ít khó khăn. Ngoài việc trả hết các chi phí dịch vụ nông nghiệp, mỗi năm tôi trả cho chủ đất 45kg thóc/sào.

Mặc dù gần bó với đồng ruộng từ nhỏ song để sản xuất tập trung với quy mô lớn với Quân là một thử thách rất khó

khăn. Quân chia sẻ: Diện tích ruộng lớn đi liền với nhiều chất đất khác nhau, trong đó phần lớn là đất xấu nên mọi người mới bỏ ra không cấy, vì vậy những vụ đầu tôi tập trung cải tạo đất. Yêu cầu quan trọng nhất là phải nắm chắc chất đất từng khu vực từ đó xác định lượng phân bón cho phù hợp. Rất may trước đó tôi đã có 4 năm làm việc trong HTX DVNN xã nên có nhiều thuận lợi. Ban đầu gia đình không ủng hộ hướng đi này của tôi vì nghĩ rằng cấy lúa thu nhập thấp, người ta trả ra không được mình lại đi ôm vào, sau thấy tôi quyết tâm nên đã ủng hộ và giúp đỡ tôi rất nhiều. Với diện tích ruộng lớn, để giảm chi phí thuê nhân công, tăng hiệu quả sản xuất, Quân đầu tư 2 máy cày cỡ lớn, 1 máy bơm nước, 1 máy phun thuốc trừ sâu với tổng chi phí đầu tư ban đầu gần 400 triệu đồng. Ngoài ra, để bảo đảm đầu ra cho sản phẩm, Quân ký hợp đồng cấy lúa giống cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed. Nếu thời tiết thuận lợi,

lúa được mùa, sau khi trừ chi phí, trung bình mỗi năm Quân thu lãi hơn 1 tỷ đồng. Hiện mô hình của Quân đang tạo việc làm ổn định cho khoảng 10 lao động thường xuyên; thời gian cao điểm phải thuê khoảng 60 lao động thời vụ. Bà Phạm Thị Tuyết, thôn Đoài, xã Thụy Ninh cho biết: Tôi làm cho chủ Quân đã nhiều năm. Sau mỗi năm diện tích trồng lúa lại được mở rộng hơn song cháu Quân đầu tư nhiều máy móc, những công việc nặng đều đã có máy móc, chúng tôi chỉ làm những công đoạn nhẹ nhàng. Mỗi ngày công tôi được trả 200.000 đồng. Thu nhập vì vậy so với cấy mấy sào lúa trước đây cao hơn nhiều, đủ trang trải cuộc sống.

Chia sẻ về lựa chọn của mình, Phạm Tiến Quân cho biết: Theo tôi, cấy lúa vẫn có thể giàu, quan trọng là phải tích tụ được ruộng đất đủ lớn, áp dụng đồng bộ các khâu sản xuất, đặc biệt là đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng, phòng, trừ tốt dịch bệnh, từ đó giảm chi phí



THÁI BÌNH Đầu tư 225 tỷ đồng xây dựng tòa nhà Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

Theo kế hoạch, chiều ngày 18/2/2022, UBND tỉnh sẽ tổ chức khởi công dự án đầu tư xây dựng tòa nhà Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC). Tòa nhà CDC được xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động của 4 đơn vị, gồm: CDC Thái Bình, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật - mỹ phẩm - thực phẩm, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm và Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Dự án được xây dựng trên diện tích khu đất nghiên cứu quy hoạch 7.179m² tại số 113 đường Nguyễn Tông Quai, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình. Dự án được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 13/5/2019 và UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 3067/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 với tổng mức đầu tư 225 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh với quy mô gồm: khối nhà xây mới cao 15 tầng, diện tích sử dụng 13.915m²; chỉnh trang khối nhà 5 tầng hiện có của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS; đầu tư hệ thống kỹ thuật và trang thiết bị xây dựng, các hạng mục phụ trợ đồng bộ.

Ông Đỗ Năng Hoạt, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh cho biết: Tòa nhà CDC là công trình dân dụng có quy mô lớn, được bố trí cho 4 đơn vị sử dụng với nhiều công năng và kỹ thuật phức tạp như: điều không, áp lực âm, tầng áp, xét nghiệm, y sinh trong lĩnh vực y tế và xử lý nước thải; hệ thống giao thông đường bộ, hệ thống kỹ thuật tòa nhà vừa bảo đảm đúng chủng để phát huy hiệu quả vừa có tính

độc lập cho 4 đơn vị quản lý, sử dụng. Theo kế hoạch, công trình sẽ được hoàn thành sau 36 tháng thi công. Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, dự án sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc phối hợp công tác chuyên môn giữa các đơn vị, tiết kiệm được chi phí trong hoạt động của các đơn vị, đồng thời góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị thành phố Thái Bình.

Trong giai đoạn nghiên cứu thiết kế dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đã phối hợp với CDC và các đơn vị tư vấn tham quan nhiều nơi, tham khảo nhiều công trình và vận dụng cả tiêu chuẩn nước ngoài cho thiết kế công trình. Sau khi chủ trương đầu tư dự án được phê duyệt, Ban Quản lý dự án đã chủ động, tích cực cùng các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, lập dự án trình các sở, ngành, địa phương thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. Ban Quản lý dự án đã phối hợp với 6 đơn vị tư vấn để hoàn thiện thiết kế công trình; hồ sơ đã được các ngành thẩm định, trong quá trình thực hiện đầu tư sẽ từng bước triển khai để bảo đảm trình tự xây dựng, hoàn thiện, lắp đặt và hạn chế rủi ro bởi biến động của thị trường.

Ông Nguyễn Văn Thơm, Giám đốc CDC Thái Bình cho biết: Những năm qua, hệ thống y tế cơ sở của tỉnh thường xuyên được quan tâm, đã góp phần quan trọng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, không chỉ đại dịch Covid-19 mà cả các dịch bệnh cũng như những vấn đề sức khỏe công cộng khác có thể xuất hiện trong tương lai, buộc

chúng ta phải thích ứng sao cho an toàn, linh hoạt, hiệu quả nhất. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng tòa nhà CDC sẽ giúp hoàn thiện cơ sở vật chất cho ngành y tế, đặc biệt là y tế dự phòng; tạo sự tập trung cho hoạt động thống nhất bộ ngành y tế dự phòng, hỗ trợ lẫn nhau trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tạo điều kiện cho cán bộ ngành y tế phục vụ nhân dân tốt hơn nữa.

Đại diện Tập đoàn Đông Đô - đơn vị trực tiếp phụ trách thi công tòa nhà CDC cho biết: Ngay sau khi nhận được mệnh lệnh sạch, chúng tôi đã huy động đội đa nhân lực, phương tiện, tập trung triển khai dự án. Chúng tôi cam kết hoàn thành dự án đúng tiến độ, đạt chất lượng tốt nhất để công trình trở thành công trình tiêu biểu của tỉnh, góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

"Thời gian tới, Ban Quản lý dự án sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tiếp tục lập kế hoạch và triển khai thi công các hạng mục công trình. Tiếp tục phối hợp với các nhà thầu, đơn vị tư vấn nâng cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, khoa học, đổi mới để vừa bảo đảm chất lượng các công việc, thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định của nhà nước và rút ngắn được tiến độ thi công; bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra theo chức năng để bảo đảm công trình thi công an toàn, chất lượng, dự án phát huy cao nhất hiệu quả đầu tư" - ông Đỗ Năng Hoạt, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh cho biết thêm.

NGUYỄN THỜI



Nếu thời tiết thuận lợi, lúa được mùa, sau khi trừ chi phí, trung bình mỗi năm đảng viên trẻ Phạm Tiến Quân thu lãi hơn 1 tỷ đồng.

đầu tư, hạ giá thành trong sản xuất, tạo ra sản lượng lúa lớn, chất lượng. Trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục mở rộng diện tích, đầu tư thêm một số máy móc phục vụ sản xuất. Theo ông Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư Đảng ủy xã Thụy Ninh: Phạm Tiến Quân là một trong những người

đi đầu về tích tụ ruộng đất, sản xuất tập trung cho hiệu quả kinh tế cao của địa phương. Ngoài Quân, trên địa bàn xã còn có 2 mô hình tích tụ ruộng đất lớn với diện tích lần lượt là 30ha và 15ha. Những mô hình này đã và đang tạo sức lan tỏa lớn, góp phần khắc phục tình

trạng ruộng bị bỏ hoang ở địa phương. Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tích tụ ruộng đất, sản xuất tập trung để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

ĐÀO QUYN